

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติสภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

มติสภาวิชาการ

พิจารณาเรื่องการศึกษา การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ พิจารณามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

อาจารย์สาโรช สอาดเอี่ยม กรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนคณะครุศาสตร์ นำเสนอการปรับปรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๔ แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสำหรับผลิตครู ๔ ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สำหรับการจัดทำหลักสูตรได้มีการประชุมคณะบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๔ แห่ง เพื่อมอบให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ผู้รับผิดชอบดำเนินการหลัก ได้แก่ ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การดำเนินการจัดทำมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงาน โดยการทำงานจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยรับผิดชอบในแต่ละวิชา พร้อมทั้งกำหนดช่วงเวลานำเสนองานต่อกลุ่มใหญ่ และดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรเสร็จสิ้น ส่วนกลางได้มีการปรับแก้ไขข้อมูลตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงนำส่งไฟล์ที่สมบูรณ์ให้ผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดทำในส่วนของการกำหนดรหัสรายวิชา และพิจารณาคำอธิบายรายวิชาให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมกับส่วนกลางที่ประชุมได้ชี้แจง หากมหาวิทยาลัยใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่ปรับแก้ไขไม่ควรเกินร้อยละ ๒๐ จากคำอธิบายรายวิชาเดิมที่ส่วนกลางได้กำหนดไว้ เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะที่กำหนดไว้แต่ละชั้นปี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๖.๑ นำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ หน้า ๒๐ รายวิชา ER 3201 การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ให้แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Research and Development in Innovation and Learning” เป็น “Research and Development in Learning Innovation”

มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบ หมวดยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒) มอบผู้พัฒนาหลักสูตรนำข้อเสนอแนะที่ประชุมสภาวิชาการ ไปปรับแก้ไข แล้วให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลติมา พิชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่